

เรียน อธิบดี รองอธิบดี วิศวกรใหญ่

ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการกอง สำนักงาน สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
และแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง



เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวชนานันท์ จุลจาริตต์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกรณีการกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงาน
และระยะเวลาการแก้ไขผลงาน

ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดว่า กรณีผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับ
เชี่ยวชาญลงมาไม่จัดส่งผลงานภายในเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับ
การประเมินผลงาน ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลงาน และให้ดำเนินการประเมิน
บุคคลใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมทางหลวง กำหนด นั้น

เพื่อให้การกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานและระยะเวลาการแก้ไขผลงานในการประเมิน
บุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา เป็นไปตาม
มติที่ประชุม อ.ก.พ. กรมทางหลวง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกสายงาน จึงอาศัยอำนาจตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกรณีการกำหนดระยะเวลาการจัดส่ง
ผลงานและระยะเวลาการแก้ไขผลงาน ดังนี้

๑. ระยะเวลาการจัดส่งผลงาน ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ
ระดับเชี่ยวชาญ กำหนดให้จัดส่งผลงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล
ให้เข้ารับการประเมินผลงาน กรณีที่ผู้ผ่านการประเมินบุคคลไม่จัดส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลงาน และให้ดำเนินการในกระบวนการประเมินบุคคลใหม่
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมทางหลวง กำหนด หากแต่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถส่งผลงานภายใน
กำหนดเวลาได้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบ เสนอให้ อ.ก.พ. กรมทางหลวง พิจารณาวินิจฉัย และรายงานต่ออธิบดีต่อไป

๒. ระยะเวลา...

๒. ระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขผลงาน เฉพาะระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ แบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้

๒.๑ กรณีปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญให้ครบถ้วนสมบูรณ์ กำหนดให้ปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน ให้แล้วเสร็จ และจัดส่งผลงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินผลงาน มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม โดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ และให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการประเมินผลงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

๒.๒ กรณีปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (ผลงานยังมีคุณภาพไม่ถึงระดับที่ขอประเมิน แต่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือส่วนราชการ สามารถปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ได้) กำหนดให้ปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม ตามความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงาน ให้แล้วเสร็จ และจัดส่งผลงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินผลงาน มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม โดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ หรือนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง ซึ่งเมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาให้ผ่านการประเมินผลงานแล้ว ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารการประเมินผลงานฉบับปรับปรุงแก้ไขที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

ในกรณีที่ผู้ขอประเมินไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข/เพิ่มเติม และไม่จัดส่งเอกสารการประเมินผลงานให้คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาประเมินผลงานจากเอกสารการประเมินผลงานฉบับเดิม หากแต่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถส่งผลงานภายในกำหนดเวลาได้ ให้ผู้ขอประเมินชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุผลความจำเป็น และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับกองการเจ้าหน้าที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด โดยให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณาว่ามีเหตุอันควรหรือไม่ ซึ่งหากมีเหตุผลอันสมควรให้ขยายเวลาได้ ๑ ครั้ง อีกไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการประเมินผลงานมีมติเห็นชอบ แต่หากไม่มีเหตุผลอันควรหรือไม่ชี้แจง จะถือว่าผู้ขอประเมินสละสิทธิ์ และให้ดำเนินการในกระบวนการประเมินบุคคลใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมทางหลวง กำหนดต่อไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องอื่นให้เป็นไปตามที่ประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา กำหนดไว้เดิม และสำหรับผู้ขอประเมินที่ได้จัดส่งคำขอประเมินให้กับกองการเจ้าหน้าที่ก่อนประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม

ประกาศใดที่ขัดหรือแย้ง หรือมีข้อความตรงกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ **๑๘** กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสรอาวุธ ทรงศิริไล)

อธิบดีกรมทางหลวง

ประธาน อ.ก.พ. กรมทางหลวง